

การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดย นายบุญมา ทีแก้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือ ของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No gift Policy” งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง
งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่น
ให้ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรและสื่อออนไลน์แทน



นายบุญมา ทีแก้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก นำทีมบรรณรงค์เรื่องความโปร่งใส ผู้บริหารทุกระดับ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gilt Policy” งดการให้ ไม่รับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่ และในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยม ในทางสุจริต และมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรือ อวยพรในสื่อออนไลน์



ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy ข้อ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy มุ่งค้ประกอบของข้อมูล ดังนี้

- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)

ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

สรุปผลการดำเนินงาน : บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จำนวน ๓๐ คน

ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างทัศนคติ ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ในการปฏิเสธการให้และรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ พร้อมป้ายรณรงค์นโยบายอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

